

Số: /BC-VKS

Lâm Đồng, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Cục 2 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

BÁO CÁO THAM LUẬN

Một số nguyên nhân chủ yếu những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc và giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thống kê hình sự liên ngành theo TTLT số 05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-BCĐ ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban chỉ đạo Thống kê liên ngành hình sự Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự”, để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 05 năm thực hiện phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự liên ngành; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018; từ đó đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, Tòa án nhân dân hai cấp, Cơ quan điều tra hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 05/2018, có sự phối hợp kịp thời, đúng thời hạn, đảm bảo tính pháp lý trong công tác thu thập, tổng hợp số liệu thống kê hình sự liên ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Công tác phối hợp, đối chiếu và tiếp ký thống kê hình sự liên ngành được thực hiện thường xuyên, số liệu liên ngành hình sự được các ngành báo cáo tại các kỳ họp và báo cáo cho Hội đồng nhân dân các cấp...

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đơn vị xin nêu tham luận một số nguyên nhân chủ yếu những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thống kê hình sự liên ngành như sau:

1. Nguyên nhân chủ yếu những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong công tác thống kê hình sự liên ngành:

Do đặc thù các cơ quan tiến hành tố tụng có cách tổ chức ở mỗi cơ quan đơn vị khác nhau nên đôi lúc chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê và là công cụ quan trọng, hiệu quả phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nên chưa được sự quan tâm đúng mức đối với công tác thống kê hình sự liên ngành. Vai trò trách nhiệm của từng ngành chưa được thể hiện rõ. Coi nhiệm vụ thống kê hình sự liên ngành là trách nhiệm riêng của Ngành kiểm sát và là đơn vị chủ trì. Trong quá trình thực hiện thống kê hình sự

có những vướng mắc, tồn tại như về tổ chức cán bộ đảm nhiệm công tác thống kê hình sự thường xuyên có sự biến động từ nhiều nguyên nhân do điều động, chuyển đổi, đi học dài hạn ở cả hai cấp. Công tác tập huấn lại cho số cán bộ mới tiếp nhận công tác thống kê hình sự chủ yếu do cán bộ thống kê làm trước hướng dẫn lại cho cán bộ mới tiếp nhận. Chưa bố trí cán bộ làm công tác thống kê liên ngành chuyên trách ở Công an và Tòa án và thường thay đổi, không ổn định.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ về công tác thống kê liên ngành chưa được đề cao, chưa tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng về công tác thống kê cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thống kê liên ngành ở các cấp. Chế độ chính sách đối với cán bộ thống kê còn bất cập, chưa có chế độ phù hợp cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thống kê. Cũng là một trong số ít nguyên nhân gây nên hạn chế sự gắn bó của cán bộ làm công tác thống kê thời gian dài. Công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu đối với cán bộ làm công tác thống kê hiện chưa được thường xuyên tổ chức, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế phối kết hợp liên ngành chưa kịp thời, nhất là khi có các Thông tư liên ngành mới ban hành có liên quan đến công tác hình sự liên ngành, dẫn đến việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, thời gian báo cáo thống kê, cách tính thống kê chưa có thống cao giữa các ngành.

Việc thống kê số liệu các chỉ tiêu chủ yếu vẫn thực hiện bằng hình thức thủ công (theo dõi, đếm căn cứ vào các loại sổ thụ lý, sổ nghiệp vụ), đôi khi việc ghi chép, cập nhật thông tin vào sổ thụ lý, sổ nghiệp vụ tại một số đơn vị có thời điểm chưa đầy đủ, kịp thời, cách tính và quy định về thời gian một số chỉ tiêu thống kê của các ngành Viện kiểm sát, Tòa án, Công an cũng khác nhau cho nên khi tiến hành thu thập, tổng hợp số liệu, đối chiếu gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian. Việc đối chiếu số liệu còn vướng mắc ở một số chỉ tiêu thống kê và thời gian khóa sổ lấy số liệu báo cáo thống kê. Nguyên nhân là do còn vướng mắc một số quy định về thời gian giữa quy định của Thông tư liên tịch số 05/2018 với thời gian quy định thống kê của từng ngành.

Phần mềm thống kê liên ngành hình sự do ngành Kiểm sát xây dựng và được trích xuất từ phần mềm thống kê nghiệp vụ ngành Kiểm sát, mà chưa tự động kết nối liên thông với các đơn vị Công an, Tòa án cùng cấp trong việc thu thập, cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và tiếp ký thống kê hình sự liên ngành cũng như việc khai thác, sử dụng, chia sẻ số liệu thống kê liên ngành khi có nhu cầu còn hạn chế.

2. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thống kê hình sự liên ngành:

- Lãnh đạo các ngành cần quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới của mình thực hiện tốt thống kê hình sự liên ngành, đảm bảo số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

- Quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện. Việc tổ chức tập huấn không chỉ trong nội bộ các ngành mà cần phải tập huấn chung cho cả ba ngành để mỗi cán bộ làm công tác thống kê của từng

ngành được thống nhất về nhận thức, cách thu thập và sử dụng số liệu thống kê hình sự liên ngành, kịp thời hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc phát sinh.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ làm thống kê các đơn vị. Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc và chế độ báo cáo thống kê theo quy định. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đối chiếu số liệu thống kê giữa các ngành, cần duy trì vào ngày đầu tháng của tháng kế tiếp làm báo cáo thống kê hợp giữa các Tổ viên giúp việc để kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi trình lãnh đạo ký ban hành. Định kỳ 6 tháng, năm họp Ban chỉ đạo liên ngành đánh giá kết quả phối hợp, kiểm tra, phúc tra để thống nhất số liệu phục vụ báo cáo trước kỳ họp Hội đồng nhân dân, đồng thời đề ra những biện pháp cần thiết, chấn chỉnh thực hiện tốt công tác thống kê hình sự liên ngành .

- Đề số liệu thống kê tội phạm trong báo cáo giữa các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án trước Hội đồng nhân dân cùng cấp được thống nhất, với vai trò là cơ quan chủ trì phối hợp, căn cứ vào thời điểm yêu cầu báo cáo, Viện Kiểm sát cần chủ động tổng hợp số liệu, thống nhất để gửi báo cáo thống kê này tới các ngành làm căn cứ xây dựng báo cáo.

- Các ngành Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án hai cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa về chế độ đãi ngộ, về thi đua, khen thưởng đối với đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt công tác thống kê nói chung, công tác thống kê hình sự liên ngành nói riêng để kịp thời động viên, khuyến khích đơn vị, tập thể, cá nhân ngày càng làm tốt hơn công tác thống kê và gắn bó lâu dài với nhiệm vụ và phát huy tốt năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thống kê được giao.

- Ban chỉ đạo thống kê liên ngành Trung ương chỉ đạo các ngành có sự thống nhất chung mốc thời gian thống kê số liệu cùng một ngày với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của ba ngành nhằm có sự thống nhất chung về thời gian báo cáo thống kê, biểu mẫu thống kê, trách nhiệm của mỗi ngành trong việc lập báo cáo thống kê. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng của các ngành. Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương cần ban hành văn bản hướng dẫn, quy định chặt chẽ hơn về cơ chế phối hợp, về mốc thời gian lấy số liệu và phân định rõ trách nhiệm của từng ngành trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê hình sự liên ngành .

- Bộ nghiệp vụ hình sự của Viện kiểm sát hai cấp phải tổng hợp, so sánh, đối chiếu số liệu hình sự liên ngành với các cơ quan Công an, Tòa án để có sự thống nhất, sau đó mới gửi về bộ phận Thống kê Viện tỉnh để tổng hợp chung gửi các ngành.

- Xây dựng giải pháp phần mềm về Thống kê hình sự liên ngành chung để ba ngành (Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án) cùng thực hiện, cùng khai thác, nhằm quản lý thống nhất các chỉ tiêu thống kê được đầy đủ, chính xác. Qua đó, thực hiện tốt giải pháp đối chiếu số liệu giữa ba ngành về thống kê liên ngành thông qua phần mềm và cung cấp kịp thời các thông tin về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và thực hiện chế độ báo cáo thống kê được kịp thời.

- Về hệ thống biểu thống kê liên ngành khi xây dựng có hệ thống và tính liên kết, liên thông và chia sẻ. Tổ chức việc tập huấn chung cho ba ngành về thống kê hình sự liên ngành để thống nhất cao về nhận thức, nguyên tắc, phương pháp và hoạt động phối hợp liên ngành.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thống kê, xây dựng phần mềm dùng chung phục vụ công tác thống kê liên ngành, cập nhật, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, kiểm tra, phân tích, kết xuất báo cáo thống kê, tiếp ký, khai thác số liệu trên môi trường số.

- Tăng cường sự kiểm tra liên ngành đối với công tác thống kê liên ngành ở địa phương. Đồng thời có quy định và dự trù cấp riêng kinh phí cho địa phương, tạo điều kiện thực hiện công tác phối hợp kiểm tra liên ngành đối với công tác thống kê liên ngành ở các đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện theo định kỳ và đột xuất hàng năm.

Trên đây là tham luận một số nguyên nhân chủ yếu những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thống kê hình sự liên ngành của đơn vị Viện KSND tỉnh Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

-Lưu VP.

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thành Minh